
sþ. 521. Fyrirspurn [327. mál]
til menntamálaráðherra um úthlutun bókmenntaverðlaun a Jóns Sigurðssonar.

Frá Kristínu Halldórsdóttur.

1. Hefur verið úthlutað bókmenntaverðlaunum af lið 02-982--0235 á fjárlögum ársins 1984
sem forseti Íslands stofnaði til og kenndi við Jón Sigurðsson?

2. Hefur verið skipuð stjórn til að fjalla um verðlaun þessi og sett um þau reglugerð?
3. Hvað er fyrirhugað um þessi verðlaun í framtíðinni og hvers vegna var ekki veitt fé til

þeirra á fjárlögum í ár?


